



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

\*\*\*\*\*

## นิติศาสตร์ มรพส.ฝึกอบรมวิชาชีพนักกฎหมาย เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมอบรม



สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม วิชาชีพนักกฎหมาย ในรายวิชา LAW 235 กฎหมายลักษณะหนี้ วันนี้ (๒๓ ก.ย.) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (ตึก IT) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการ-ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ๑๐๔ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

## ขอเชิญร่วมทำบุญและฟังเทศน์มหาชาติมหากุศลเวสสันดรชาดก วันอาทิตย์นี้

คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญและสดับรับฟังเทศน์มหาชาติมหากุศล เวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมศรีวิสุทธิ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว แสดงธรรมโดย พระมหาตุ้ยบุญ วิจิตรสี และคณะ โดยรายได้ในการจัดโครงการดังกล่าว จะนำเข้าสู่สมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มรพส. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง ชั้น ๑ อาคารทีปวิชัย หรือบริจาคผ่านเช็คธนาคาร สั่งจ่ายนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” (เทศน์มหาชาติมหากุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) หรือบริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอย มรพส.เลขที่บัญชี ๖๖๐-๐-๐๘๔๔๐-๑ ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา หรือบริจาคได้ที่หน่วยงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.เพ็ญรพีณ ก่อวุฒิพงษ์ โทร. ๐๘ - ๑๘๘๘ - ๖๖๕๗

## เชิญร่วมฟังบรรยาย “แหล่งทุนวิจัยเชิงการค้า และแนวทางการผลิตทรัพย์สินทางปัญญา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญคุณประเทือง ศรีรอดบาง ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แหล่งทุนวิจัยเชิงการค้า และแนวทางการผลิตทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศว. ๑๐๖ อาคารวิทยสโมสรรฯ ส่วนทะเลแก้ว  
จึงขอเชิญชวนอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง โดยแจ้งรายชื่อได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ โทรภายใน ๔๐๐๐

# กองกลาง สนอ.ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทางด้านศิลปะการจับผ้า เพิ่มความสามารถของบุคลากร นำไปสร้างสรรค์ในงานพิธีการต่างๆ อย่างสวยงาม



เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ก.ย.ที่ผ่านมา ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การฝึกอบรมจับจับผ้า” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อสืบทอดเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทางด้านการจับผ้าอย่างไทย โดยเชิญ อาจารย์คณิงนิจ นาสมาใจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการจับผ้า เพื่อให้ตกแตงโต๊ะในงานพิธีการต่างๆ ให้สวยงาม และพร้อมกับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งคล อักษรดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศนิยมนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการตกแต่งทดแทนวัสดุธรรมชาติ ซึ่งการใช้ผ้าถือเป็นวัสดุที่กำลังนิยมใช้มากในปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง สามารถเลือกสีของผ้า และรูปแบบของการตกแต่งได้ตามลักษณะของงาน ด้วยการผูกผ้าและและการจับจับผ้า โดยจะใช้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่งสถานที่จัดงานในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานพิธีการงานประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยง งานจัดแสดงสินค้า งานธุรกิจต่างๆ ฯลฯ

โครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในการจับผ้าด้วยกันหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจับแบบมาตรฐาน การจับแบบม้วนผ้า แบบพับ แบบซ้อนแบบจีบ แบบบิดเกลียว ตามลวดลายที่สวยงามต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมต่างจับจับผ้าด้วยความตั้งใจจนสามารถคิดประดิษฐ์ลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นเองได้ นำไปต่อยอดเพิ่มความชำนาญให้กับหน่วยงานของตนในโอกาสต่างๆ ถือว่าการจัดอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

การจัดโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุง และเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรม “การฝึกอบรมจับจับผ้า” ทำให้เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน นักศึกษา และผู้สนใจ เห็นคุณค่าความสำคัญของการสืบทอดเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยใช้ศิลปะการจับผ้าเป็นสื่อในการทำกิจกรรมในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการทำงาน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และยังเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุง และเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

